



Ang kuwento ni Propeta Musa-sumakanya ang pangangalaga-kasama si Khidr

Ayon kay Saed bin Jubayr, nagsabi siya: Sinabi ko Kay Ibnu Abbās: Katotohanang si Nawfan Al-Bakāli, sinasabi niya na si Musa ay hindi si Musa na mula sa Angkan ng Israil, kundi ito ay ibang Musa? Ang sabi niya: Nagsinungaling ang kalaban ng Allah, Isinaysay ni Ubai bin Ka'b, buhat sa Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: Tumayo si Musa, Ang propeta upang magsermon sa mga Anak ng Israel, Tinanong siya, Sino ang pinaka-maalam sa mga Tao? Ang sabi niya: Ako ang pinaka-maalam, Sinubukan siya ni Allah, dahil sa hindi niya sinabi na ang kaalaman ay mula sa kanya, Ipinahayag ng Allah sa kanya: Na ang isang alipin mula sa mga alipin ko na matatagpuan niya sa pinagtagpong dalawang dagat, Siya ay mas-maalam sa iyo. Ang sabi niya: O Panginoon, papaano nangyari iyon? Sinabi sa kanya; Magdala ka ng isda sa basket, at kapag ito ay nawala, ito ay matatagpuan mo doon, umalis siya at umalis siya kasama Ang isang katulong na lalaki na si Yūsha bin Nūn, at dinala nila ang isda sa basket. hanggang sa sila ay nasa isang malaking bato at inilagay nila ang kanilang ulo rito at nakatulog sila. Nagsilabasan ang mga isda mula sa basket at ang (nilalanguyan) nito ay nagkaroon ng daan sa dagat na parang lagusan. Kayat si Musa at ang katulong nitong lalaki ay namangha, at nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay sa natitirang gabi at araw, At nang kina-umagahan nagsabi si Musa sa katulong niyang lalaki, dalhin mo sa akin ang ating agahan, katotohanan nakaranas tayo ng labis na kapaguran dahil sa ating paglalakbay, at hindi na nakita ni Musa dahil sobrang pagod nila hanggang sa napalayo sila sa lugar na ipinag-utos sa kanya, Ang sabi ni Musa sa katulong niyang lalaki: "Hindi moba naalala-ala nang tayo ay tumahan at magpahinga sa isang bato, katotohanang aking nakalimutan Ang isda, at wala ng ibang makalimutan ko ito maliban kay Satanas, Ang sabi ni Mūsa: Iyan ang ating hinahanap, Kayat sila ay nagbalik at tinalunton nila ang kanilang mga yapak. At nang matapos silang dalawa (sa paghahanap) sa isang bato, kung-Kayat isang lalaki Ang nakita nila na nakabalot sa damit nito, nagsabi siya; Nakabalot siya sa damit nito, At binati siya ni Mūsa nang kapayapaan, Ang sabi ni Khadr; At sa kalupaan moba ay mayroon pang kapayapaan? Ang sabi niya: Ako si Mūsa, Nagsabi siya: Musa mula sa angkan ng Israel? Ang sabi niya: Oo. Ang sabi niya: Maaari ba akong sumunod sa iyo upang maturuan mo ako sa mga bagay ng karunungan na itinuro sa iyo ni Allah? Nagsabi siya: Katotohanang ikaw ay hindi makakapagpasensiya sa akin, O Mūsa ako nagtataglay ng kaalaman mula sa kaalaman ni Allah, itinuro niya ito sa akin at hindi mo ito nalalaman, at ikaw ay nagtataglay ng kaalaman Na itinuro niya ito sa iyo at hindi ko ito nalalaman, Si Mūsa ay nagsabi: "Iyong matatagpuan ako, sa kapahintulutan ni Allah, Na matiyaga at Hindi ko susuwayin ang ipag-uutos mo. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa tabi ng dagat, wala silang bangka, at

dumaan sa kanila ang bangka,nakiusap sila sa kanila na pasakayin silang dalawa,Napag-alamang ito ni Khaydr at isinakay silang dalawa Na walang bayad,dumating ang isang ibon,at dumapo ito sa bangka,tumuka ito ng isang beses o dalawang beses sa karagatan,Ang sabi ni Khadr: O Mūsa walang nabawas sa kaalaman ko at kaalaman mo mula sa kaalaman ng Allah liban sa kasing-tulad ng pagtuka ng ibon na iyon sa karagatan,at sinadya ni Khadr na kunin ang karatola mula Sa mga karatola sa bangka,at tinanggal niya ito.Ang sabi nu Mūsa:Mga taong nagpasakay sa atin na walang bayad ngunit tinangka mo ang bangka nila na ilunod ito at ang mga taong nakasakay rito?Nagsabi siya: Hindi baga Na sinabi ko na sa iyo na ikaw ay hindi makakatagal n pagpasensiyahan ako?Ang sabi niya (Mūsa): Huwag mo akong sisihin sa bagay na nakalimutan ko at huwag kang maging mahigpit sa akin dahil sa ikinikilos ko sa iyo-kung Kayat nagka ganoon si Mūsa dahil sa pagkalimot,Nagpatuloy silang dalawa,at nakita nila ang batang naglalaro kasama ang mga kabataan,kinuha ni Khadr Ang ulo nito at pinugot niya ito sa pamamagitan ng kamay niya,Ang sabi ni Mūsa: Iyong pinatay ang isang walang kasalanang tao,hindi bat wala naman siyang pinatay?Nagsabi siya(Khidr):Hindi baba sinabi kona sa iyo na ikaw ay hindi magtatagal sa pagpapasensiya sa akin?-Ang sabi ni Ibnu 'Uyaynah: at ganyan ko ito sinigurado-At silang dalawa ay nagpatuloy,hanggang nang sila ay dumating sa pamayanan ng bayan sila ay naghingi my pagkain sa kanila,datapuwat sila ay tumanggi na gawaran sila ng mabuting pagtanggap,at kanilang natagpuan dito Ang isang dingding (o bakod) na halos guguho na,kaya't kanyang inayos ito(itinindig at itinuwid),Nagsabi si Khadr:Sa kamay nito itinindig,Nagsabi sa kanya si Mūsa: kung iyong ninais,katidakang maari kang humingi ng kabayaran rito.Si (Khidr) ay nagsabi: Ito na ang sandali na ating paghihiwalay"Nagsabi ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kaawaan nawa ni Allah si Mūsa,katotohanang ninais namin kung siya ay nakapatis hanggang sa maimwento sa amin ang mga ginawa nilang dalawa.

[Tumpak] [Napagkaisahan ang katumpakan]

Sinabi ni Sa'ed bin Jubayr,katotohanang ipinahayag ni Ibnu 'Abbās,Na ang isang lalaking tinatawag sa Nawf Al-Bakāli,nagsasabi na ang Mūsa na naging kasama ni Khidr ay hindi ang Mūsa na Sugo sa angkan ng Israel,kundi ito ay ibang Mūsa?Ang sabi ni Ibnu 'Abbās:(Nagsinungaling ang kalaban ni Allah) at ito ay paglabas mula sa pagpapalabas ng mahigpit na pangangaral at pagbibigay babala,at hindi paninira kay Nawf,Sapagkat si Ibnu 'Abbās ay nagsabi nito na siya ay nagagalit at ang salita nang nagagalit ay nagiging hindi totoo sa kadalasan At ang pagpapasinungaling sa kanya dahil sa sinabi niya ito na hindi sa tamang pangyayari at hindi nararapat sa kanya na pagtiwalaan ito.Pagkatapos ay pinatunayan niya ang pagsisinungaling ni Nawf na katotohanang si Ubay bin Ka'b ay nangusap sa kanya buhat sa Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Na si Mūsa ay tumayo upang magsermon sa angkan ng Israel,tinanong siya ng isang lalaki: Sino ang pinaka-maalam Sa mga tao? Nagsabi siya;Ako ang pinaka-maalam Sa mga tao.At ito ay sinabi ni Musa-sumakanya Ang pangangalaga-ayon sa paniniwala nito.Pinagsabihan siya ni Allah-kamahal mahal Siya at kapita pitagan-sapagkat hindi niya sinabing Ang kaalaman ay mula sa kanya,at hindi niya sinabing: Si Allah ang higit na nakaka-alam.kayat ipinahayag ni Allah kataas-taasan Siya-sa kanya na mayroong isang alipin mula sa alipin ko na tinatawag na Khidr na makikita sa pinagtatagpuan ng dalawang dagat,siya at Mas-maalam kaysa iyo.Si Musa ay nagsabi:O Panginoon,ano Ang paraan para makatagpo ito?Nagsabi siya sa

kanya: magdala ka ng isda at ilagay ito sa lalagyan na yari sa dahon ng Palmera, at kapag nawala Ang isda ay matatagpuan mo si Khidr doon(sa lugar na nawalan ng isda). Naglakbay si Mūsa kasama Ang katulong niya na tinatawag sa Yūsha' bin Nūn, At nagdala silang dalawa ng isda sa lalagyan na yari sa dahon ng Palmera, tulad ng ipinag-utos nito ni Allah sa kanya, hanggang sa dumating sila sa isang bato sa tabi ng karagatan, inilagay molang dalawa abg ulo nila at nakatulog sila. Lumabas Ang isda sa pinaglalagyan nito at gumawa ng daan patungo sa karagatan, At pinatigil ni Allah ang daloy ng tubig para Sa isda at ito ay naging katulad ng lagusan, at Ang pagkabuhay ng isda at pagtigil Sa daloy ng tubig hanggang Sa naging parang lagusan pagkatapos nito ay naging kamangha-mangha para kay Mūsa at Sa katulong nitong lalaki. At nagpatuloy sila sa nalalabi nilang gabi at araw. At nang kina-umagahan si Mūsa ay nagsabi Sa katulong niya: Dalhin mo rito Ang ating agahan katotohanang nagtamo tayo ng kapaguran sa ating paglalakbay, at hindi ito natagpuan ni Mūsa dahil sa pagod hanggang sa na lampas sila sa lugar na ipinag-utos sa kanya, kayat nakaramdam siya ng pagka-gutom at kapaguran. Nagsabi sa kanya Ang katulong niyang lalaki: Katotohanan nang tayo ay nasa malaking bato, ay nawala ko ang isda. Ang sabi ng Mūsa: Iyan Ang hinahanap natin dahil iyan Ang palatandaan kung saan matatagpuan si Alkhidr, Bumalik silang dalawa Sa lugar na (unang) dinatnan nila, sinusunod nila Ang mga yapak nila bilang pagsunod. At nang dumating silang dalawa, natagpuan nila Ang isang lalaking nakabalot ang damit nito sa buong katawan Sa kanyang damit, Bumati si Mūsa sa kanyang kapayapaan, Ang sabi ni Khidr: (At sa lugar moba ay mayroon pang kapayapaan) Ibig sabihin ay: Mayroon pa bang natitirang kapayapaan sa aking kalupaan? Ito ay pagtatanong sa kalayuan (ng pangyayari), Nagpapatunay na Ang mga Tao sa kalupaan ay hindi magkaka-ganoon, kung sila ay naging mga Muslim. Ang sabi ni Mūsa kay Khidr: Ako si Mūsa. Nagsabi Sa kanya si Khidr: Ikaw ba si Mūsa na Sugo sa mga angkan ng Israel? Ang sabi ni Musa: Oo. At ito ay pagpapatunay na kahit Ang mga Propeta at Ang iba pa sa kanila ay walang kaalaman sa mga nakalingid maliban sa kung ano ang itinuro sa kanila ng Allah- Pagkataas-taas Niya, Sapagkat si Khidr, kung alam lang niya ang lahat ng nakalingid, makikilala na niya si Mūsa bago niya ito tanungin, At ito Ang pagpapatunay na dahil dito ay binanggit ni Ibni 'Abbās Ang Hadith, Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mūsa: Maari ba akong sumunod sa iyo upang ako ay maturuan mo sa mga bagay na itinuro sa iyo ni Allah na kaalaman? At hindi magiging-hadlang ang pagiging Propeta niya o pagiging maalam niya sa batas ni Allah na magkaroon siya ng kaalaman sa iba, na wala namang naging kondisyon sa mga kabanata ng Relihiyon, Sapagkat ang mga Sugo ay nararapat na sila'y maging mas-maalam sa mga taong pinag-utusan sa kanya at sa mga taong pinadalhan sa kanya mula sa mga panuntunan ng Relihiyon at sa mga sangay nito na hindi pangkalahatan. Sinagot siya ni Khidr at sinabi niya: Katotohanan ikaw ay hindi maka kapag-pasensiya sa akin; Sapagkat gagawin ko ang mga bagay na sa paningin (ng mga tao) ay kasalanan ngunit sa loob nito ay hindi mo nalalaman. pagkatapos niya sa kanya: O Mūsa, Katotohanan pinagkalooban ako ng kaalaman mula sa kaalaman ni Allah itinuro niya ito sa akin at hindi mo ito nalalaman. at ikaw ay pinagkalooban ng Allah ni Allah ng kaalaman na Hindi ko nalalaman. Nagsabi sa kanya si Mūsa: Matatagpuan mo ako sa kapahintulutan ni Allah na mapagpasensiya sa iyo at hindi susuway sa iyo, at hindi ko lalabagin Ang anumang ipinag-uutos mo. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad sa tabi ng dagat at wala silang bangka, dumaan sa kanilang dalawa Ang isang bangka, at nami-usap sila sa may-ari ng bangka ng pasakayin silang dalawa, nakilala ng may-ng bangka si Khidr kayat pinasakay nila silang dalawa Na walang bayad, dumating Ang isang ibon at dumapo ito sa bangka, tumuka

ito ng isang beses o dalawa sa karagatan. Nagsabi si Khidr: O Mūsa, Hindi nabawasan Ang kaalaman ko at kaalaman mo mula sa kaalaman ni Allah maliban sa katulad ng pagtuka ng ibon Na iyan sa karagatan. At sinadya ni Khidr ang karatula (o tableta) mula sa karatula ng bangka, tinanggal niya ito gamit ang palakol, binutasan niya Ang bangka at pinasukan ito ng tubig, Ang sa kanya ni Mūsa-Sumakanya Ang kapayapaan-Sila at mga taong nagpasakay sa atin na walang bayad, sinadya mong bangka nila na butasin upang malunod Ang mga tao rito, Nagsabi si Khidr bilang pagpapahalaga-ala sa anumang sinabi niya sa kanya noon: Hindi бага sinabi kona sa iyo Na ikaw ay Hindi makakapagpasensiya sa akin. Ang sabi ni Mūsa: Huwag mo akong parusahan sa bagay Na nakalimutan ko at huwag kang maging mahigpit sa akin, sapagkat Ang mga bagay Na ito ay nagpapahirap sa akin sa pagsunod sa iyo. Kayat Ang unang naging paksa kay Mūsa sumakanya ang kapayapaan ay pagkalimot. Nagpatuloy silang dalawa Pagkatapos nilang lumabas sa bangka, at nakita nila Ang isang batang naglalaro kasama Ang mga kabataan kinuha ni Khidr Ang ulo ng bata at hinila niya ito Sa mga kamay niya. Nagsabi si Mūsa Kay Khidr-sumakanya Ang kapayapaan: Pinatay mo isang buhay na dalisay Sa mga kasalanan, wala tayong nakita naging kasalanan niya upang hatolan natin siya ng kamatayan, o Di kaya'y kumitli siya ng buhay upang (hatolan siya at) patayin dahil dito. Nagsabi si Khidr kay Mūsa-suma kanilang dalawa Ang kapayapaan: Hindi bat sinabi ko sa iyo na katotohanan ikaw ay hindi makakapag pasensiya sa akin, Na may karagdagang ((sa iyo)), At sa oras na ito ay, pagpapadagdag ng sermon, Kung-kaya't nagsabi si Sufyān Uyaynah isa sa tagasalaysay ng Hadith: At ganyan ko ito sinigurado, at pinatunayan niya ito sa pagdagdag ng ((sa iyo)) sa oras na ito. Nagpatuloy sila hanggang sa dumaan silang dalawa sa pamayanan ng bayan at humingi sila sa kanila ng pagkain ngunit tumanggi sila na gawaran silang mabuting pagtanggap at wala silang natagpuan sa bayan na iyon na pagtanggap at matirahan, nakatagpo silang dalawa ng dingding o bakod na halos mahulog na at guguhon, itinuro ito ni Khidr sa kamay niya at itinindig at inayos. Ang sabi ni Mūsa kay Khidr: Kung iyong ninais ay katiyakang maaari kang humingi ng kabayaran para rito, upang maging tulong sa atin sa paglalakbay. Nagsabi si Khidr kay Mūsa-sumakanya Ang kapayapaan-Iyan ang ikatlong beses na pagsalungat, na siyang dahilan sa paghihiwalay sa pagitan ko at pagitan mo. Nagsabi Ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Kaawaan nakwa ni Allah si Mūsa, katotohanang inibig namin at pinangarap namin na siya ay nakapagpasensiya upang madag-dagan dahil sa mga pangyayari sa pagitan nilang dalawa ang kaalaman at karunungan.

<https://sunnah.global/hadeeth/tl/show/8304>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

